

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นมุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSER ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นมุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSER ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่วงระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSER ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นมุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSER ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นมุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSER ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) **คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) **กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ (๓) **กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ (๔) **กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ** รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นมุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่วงระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSER ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) **คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) **กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ (๓) **กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ (๔) **กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ** รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ (๑) **คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ (๒) **กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ (๓) **กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ (๔) **กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ** รวมทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นมุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSER ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่วงระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมและมหาวิทยาลัยภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มือการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๔๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็นมุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับปรุงตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนของโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/ว๖๕๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ประกอบด้วย (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ (๔) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๑ ที่แนบท้ายหนังสือและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ และบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ขอแจ้งสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ในส่วนของ (๑) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) (๒) การดำเนินการปฏิรูปประเทศ (๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ และ (๔) โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ชาติโดยตรง เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ ๓ โดยแผนแม่บทฯ เป็นแผนระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการร่วมกันในลักษณะบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐต้องวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะต้องคำนึงถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ด้วย ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น มุ่งเน้นทบทวนโดยเฉพาะเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y๑) ที่อาจไม่ส่งผลต่อเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) การปรับปรุงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสามารถสะท้อนการบรรลุ

/เป้าหมายได้...

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานฯ ขอสรุปผลการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น รวมถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑.๑ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๒ ที่แนบท้ายหนังสือ ซึ่งแผนแม่บทฯ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยยังคงจำนวนแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น จำนวนเป้าหมายระดับประเด็น (Y๒) ๓๗ เป้าหมาย และจำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ๑๔๐ เป้าหมาย โดยได้มีการปรับถ้อยคำ ยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้ (๑) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจน และยกเลิกบางเป้าหมายที่มีความซ้ำซ้อนกับเป้าหมายอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่มเติมเป้าหมายให้ครอบคลุมกับประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ กรณียของการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป (๒) การปรับตัวชี้วัด เพื่อสะท้อนผลลัพธ์การดำเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม (๓) การปรับค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่ได้มีการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่ที่ ๒ แล้ว รวมทั้งปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปรับตัวชี้วัด ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติจะมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายฯ แบบพุ่งเป้าไม่ไข่มุ่งที่ตัวชี้วัด โดยเฉพาะเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) ทั้ง ๑๔๐ เป้าหมาย รวมถึงทุกการดำเนินงาน/การจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

๑.๒ การมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามการยุบรวม เพิ่มเติม และยกเลิกเป้าหมายแผนแม่บทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานเจ้าภาพ ๓ ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) (๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) และ (๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (จ.๓) มีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพฯ โดยพิจารณาจากภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ซึ่งในระดับ จ.๑ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ ระดับ จ.๒ มีการเปลี่ยนแปลง ๒ เป้าหมายระดับประเด็น และระดับ จ.๓ มีการเปลี่ยนแปลง ๑ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เพิ่มเติม ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย และยกเลิก ๖ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๓ ที่แนบท้ายหนังสือ

๒. การดำเนินการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ ได้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ พบว่า การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๘ และในมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะเสร็จสิ้นแต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยังคงดำเนินการต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดำเนินการ การขับเคลื่อนประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของแผนระดับที่ ๒ อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการ

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ขอให้ท่านดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ (หากมี) ในระบบ eMENSOCR ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานฯ จะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะมีการรายงานรอบเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นรอบรายงานสุดท้าย รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศเหลือเพียงหน้าที่เดียวในส่วนของประธานกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้มีการดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของท่านได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการอื่น ๆ จะส่งผลให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหมวดระขององค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทันที

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ โดยมีจุดมุ่งเน้นในการ **ชี้ชัด คัดกรอง เฉพาะประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูง** ที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะ ๕ ปี โดยได้มีการกำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน ๑๓ หมวดหมู่ ๔ มิติ ที่สามารถสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ได้มีกลไกการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้ **(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓** ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ คณะ **(๒) กลไกดำเนินงานตามภารกิจเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ** ใช้หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการถ่ายระดับสู่แผนระดับที่ ๓ เพื่อถ่ายระดับของเป้าหมายและกำหนดโครงการ/การดำเนินงาน ที่สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ **(๓) กลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่** โดยมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน รวมทั้ง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ผ่านกลไกของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ กลไกการปกครองท้องถิ่น กลไกการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และ **(๔) กลไกการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ** ผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้ง ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาคม และประชาชนทั่วไป ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๕ ที่แนบท้ายหนังสือ โดยเป้าหมายของหมวดหมู่ทั้ง ๑๓ หมวดหมู่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (Y๑) อย่างน้อย ๑ เป้าหมาย

๔. โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานฯ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้าง “ครู ก” ให้กับทุกหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถถ่ายทอดการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินข้อเสนอโครงการของตนเองซึ่งหน่วยงานจะทราบถึงเกณฑ์

ที่จำเป็นต้องพัฒนาและยกระดับโครงการ โดยในปี ๒๕๖๗ มีโครงการที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ ของข้อเสนอโครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๖ ที่แนบท้ายหนังสือ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการติดตามและกำกับหน่วยงานระดับกรมภายใต้สังกัดของท่าน ดังนี้ (๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ทั้งในส่วนขอโครงการที่ผ่าน/ไม่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ โดยศึกษาคู่มีผลการจัดทำโครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๗ ที่แนบท้ายหนังสือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดภาพรวมคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินโครงการฯ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดของท่าน รายละเอียดปรากฏตามรายการ QR Code ลำดับที่ ๘ ที่แนบท้ายหนังสือ และประเมินข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายละเอียดให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ผ่านทาง <http://pj-spiderchart.nesdc.go.th/> ก่อนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และบรรจุในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานต่อไปและ (๒) ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y๑) นั้น ๆ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘, ๖๒๒๓
E-mail: Suppasit@nesdc.go.th



QR Code
รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง